



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริตฯ โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๑๙
ที่ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญชวนบุคลากรสำนักการพิมพ์ร่วมกันสรรหาข้าราชการรัฐสภาภายในสำนักการพิมพ์
ที่เห็นสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน บุคลากรสำนักการพิมพ์

ตามที่ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้มีหนังสือ ที่ สว ๐๐๑๕.๑๕/ว ๓๙ ลงวันที่ ๑๕
มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น กิจกรรม
คัดเลือกสำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส
และการส่งผลการดำเนินการรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้กำหนดให้ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา คือ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดำเนินการ
คัดเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น โดยกำหนดให้แต่ละสำนักดำเนินการสรรหา
ข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นภายในสำนักประเภทตำแหน่งละ ๑ คน ได้แก่
๑) ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ประเภทวิชาการ ๒) ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ประเภททั่วไป ๓) พนักงานราชการ
และ ๔) ลูกจ้าง นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การสรรหาข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงขอเชิญชวนบุคลากรสำนักการพิมพ์ร่วมกันสรรหาข้าราชการรัฐสภาภายใน
สำนักการพิมพ์ที่เห็นสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณพื้นที่ห้องโถงพ้อของพิมพ์
(Co - Working Space) ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา โดยพร้อมเพรียงกัน รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุฐพรรณจิกา มณีหลวงวงศ์)

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG

จิตพอเพียงด้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ของสำนักการพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เม.ถุน ครุศาสตร์

เจ้าของเรื่อง : นายเมถุน ครุศาสตร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

นโยบายคุณภาพ ISO 9001 : 2015

“มุ่งมั่นพัฒนา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ได้มาตรฐานด้านคุณภาพและบริการ เพื่อความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการ”

รายชื่อบุคลากรสำนักการพิมพ์
เพื่อการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จำนวน ๙ คน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน	ตำแหน่งประเภท	หมายเหตุ
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ประเภทวิชาการ จำนวน ๒ คน				
๑	นางสาวปัทมา สุดจันทร์	วิทยากร	วิชาการ	กลุ่มงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ์
๒	นายปิยะ เสาวรัฐ	นักวิชาการพัสดุ	วิชาการ	กลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์และคลังสิ่งพิมพ์
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ประเภททั่วไป จำนวน ๔ คน				
๑	นางสาวนงลักษณ์ ประมาพันธ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ทั่วไป	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๒	นางสาวนัฐฐาภรณ์ เป็งยาวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ทั่วไป	กลุ่มงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ์
๓	นายอิทธิพล วงศ์ฉนิช	นายช่างพิมพ์	ทั่วไป	กลุ่มงานการพิมพ์
๔	นางสาวชลธิชา เอกเจริญ	เจ้าพนักงานธุรการ	ทั่วไป	กลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์และคลังสิ่งพิมพ์
พนักงานราชการ ๑ คน				
๑	นางสาวสิรินดา สันติปรีชาจิตต์	นักวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	พนักงานราชการ	กลุ่มงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ์
ลูกจ้างประจำ จำนวน ๒ คน				
๑	นายชาติชาย เนตรทิพย์	พนักงานบริการเอกสารทั่วไป	ลูกจ้าง	กลุ่มงานการพิมพ์
๒	นางขวัญจิต น้อยทวี	พนักงานโรงพิมพ์	ลูกจ้าง	กลุ่มงานการพิมพ์

ขอเชิญชวนบุคคลากรสำนักการพิมพ์

เข้าร่วมสรรหาข้าราชการรัฐสภาภายในสำนักการพิมพ์

ที่เห็นสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณดี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566

ณ บริเวณพื้นที่ห้องโถงพ่วงของพิมพ์ (Co - Working Space) ชั้น B1

ตั้งแต่เวลา 14.00 - 15.00 นาฬิกา

โดยแบ่งประเภทตำแหน่งละ 1 คน ได้แก่



ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ประเภทวิชาการ



ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ประเภททั่วไป



พนักงานราชการ



ลูกจ้างประจำ



และมีการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อสรุปผลการสรรหาข้าราชการรัฐสภาภายในสำนักการพิมพ์
ที่เห็นสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณดี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 - 16.30 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมสำนักการพิมพ์ ชั้น MB1



ตงนะขำบวงขับเตลื้องออดตกร STRONG ขิตลขเวียตตำขทุริตสอเสริมตุณธรรมและตวามโปรดบใส
บอดสำนักการพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖